



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
16 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, tnthailand, js100, thailandplus, newtv) ทีวี่ทุกช่อง

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรี บงกช พระราชทานพระวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. นายดิศพัทธ์ โทตระกูล เลขาธิการนายกฯ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. และศ.นพ.นิตี มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ้ารับพระราชทานพระดำรัสให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของ ศบค.

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมระยะ 4 ผู้ประกอบการมีความสำคัญในการปรับรูปแบบกิจกรรม ต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้น แนะนำประชาชนอย่าประมาทเพราะ 50% ของผู้ติดเชื้อใหม่เป็นวัยทำงาน เมื่อป่วยมักไม่แสดงอาการ อาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ สำหรับรายการเกมโชว์ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า แม้จะสวมเฟซชีลด์ก็ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ส่วนคนไทยในต่างประเทศที่ป่วยโควิด 19 ต้องรักษาตัวเองก่อนกลับไทย

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ประชาชนเริ่มปรับตัวบนพื้นฐาน New Normal ได้ถึง 55.24% ขณะที่การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ยังปฏิบัติได้ยาก และพบว่าประชาชนสวมหน้ากากป้องกันเพิ่มขึ้นเป็น 91% ทั้งนี้ สถานประกอบการมีส่วนสำคัญมากในการสนับสนุนการปฏิบัติตัวของประชาชน โดยพบว่าสถานประกอบการร้านค้าที่สำคัญลักษณะหรือจัดระบบการเว้นระยะห่าง จัดจุดล้างมือ ประชาชนให้ความร่วมมือดีกว่ากิจการที่ไม่ทำ และย้ำให้ตลาดสดดำเนินตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข 12 มาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป กรณีอาหารบุฟเฟต์ ผู้ประกอบการทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่อนุญาตให้ตักอาหารเอง คนตักคือพนักงานเท่านั้น กรณีบ้านบอลอยู่ในระยะถัดไป เพราะมีความเสี่ยงจากลูกบอลจำนวนมากเป็นจุดสัมผัสที่เสี่ยงสูง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook, kapook

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในตัวปลาแชลมอนไม่น่าจะมีเชื้อโควิด-19 การติดเชื้อน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนบริเวณหน้าเขียงมากกว่า กรมควบคุมโรคย้ำเตือนมาตลอดว่าอาหารดิบ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ให้รับประทานอาหารปรุงสุก และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง ยกเว้น ผักสดหรือผลไม้ ที่มั่นใจในความปลอดภัยได้จากการล้าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยโพสต์, thaipbs)

-อภ. เผยชุด PPE รุ่น “เราสู้” แบบซักใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง ผ่านการทดสอบแล้ว 46,898 ชุด กระจายส่งรพ.และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว 41,950 ชุด แยกเป็น สป. 33,250 ชุด รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย 5,200 ชุด รพ.นพรัตน์ฯ 2,000 ชุด กรมควบคุมโรค 500 ชุด และสำนักงานแพทย์ กทม. 1,000 ชุด ที่เหลือเตรียมจัดสรรให้รพ.ต่างๆ ต่อไป โดยให้ซักด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พร้อมใส่ผงซักฟอก และ Sodium hypochlorite 0.1% เพื่อฆ่าเชื้อโรค นาน 15 นาที แล้วอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ห้ามใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะจะทำให้สารเคลือบกันน้ำมีประสิทธิภาพลดลง หลีกเลี่ยงการซักในสภาพที่รุนแรงและอุณหภูมิที่สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส

#### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวี่ทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ไม่มีผู้ป่วยหายเพิ่ม ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,135 ราย เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยสะสม 2,987 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 90 ราย แม้ยกเลิกเคอร์ฟิวแต่ยังต้องใส่หน้ากากป้องกันเชื้อ และแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ 21 วัน แต่ยังประมาทไม่ได้ โดยจีนพบผู้ป่วยรายใหม่ 36 คน เชื่อมโยงกับตลาดซินฟาตี้ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง ญี่ปุ่นมีรายงานพบรอบใหม่ในกรุงโตเกียว 47 คน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย พบผู้ป่วยหลังเป็น 0 หลายสัปดาห์ การเปิดกิจกรรมสีแดงซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงทำให้มีข้อกังวลว่าจะรักษาสถานภาพปลอดเชื้อได้ต่อไปหรือไม่ ซึ่งเรามีบทเรียนจากต่างประเทศ ส่วนกรณีคนไทยที่อียิปต์ขอกลับไทยและหลายคนติดเชื้อโควิด-19 สถานทูตไทยจะดูแลเป็นอย่างดี สร.ได้ประชุม EOC ว่าหากมีการร้องขอจากทางการทูตของ 2 ประเทศมายังหน่วยการแพทย์ของไทยโดยผ่านระบบเทลคอนเฟอร์เรนซ์ ก็สามารถทำได้ สำหรับกรณีพบว่าเขียงหน้าปลาแชลมอนติดเชื้อโควิด-19 นั้น ตลาดสดของไทยมีแอปฯ ไทยชนะ กรมอนามัย และกฎหมายท้องถิ่น เข้าไปตรวจสอบ ที่สำคัญคือประชาชนจะเป็นผู้แจ้งเบาะแสที่ดี ส่วนกรณีจัดงานบวช งานแต่ง ขอให้ยึดหลัก หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

## ประเด็นข่าว

-เพจหมอมนุษย์ ลีเซววงค์ FC โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำของ WHO ระบุว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้คนไทยรู้คำแนะนำของ WHO ล่าช้า บางครั้งกลับไปกลับมา ประเทศไทยถูกต้องแล้วที่แนะนำให้คนไทยสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน และไทยไม่จำเป็นต้องทำตาม WHO ทุกเรื่อง เช่น กรณี PM 2.5 WHO เตือนเกินความเป็นจริงทำให้คนไทยตื่นตระหนกเกินไป เราไม่จำเป็นต้องเร่งลดค่าฝุ่น PM 2.5 ให้ได้ตามเป้าหมายของ WHO แต่ควรร่วมมือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ดูแลสภาพรถ ไม่ปล่อยควันดำ ไม่เผาทุกอย่างโดยไม่จำเป็น เป้าหมายควรเป็นค่าเฉลี่ย PM 2.5 ของสหรัฐอเมริกามากกว่าของ WHO

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ชะแว๊ป

-กล่าวว่า ผลสำรวจความนิยมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ได้รับเสนอชื่อ 5 คน คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 2.พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. 3.นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. 4.กลุ่มคนบดเคี้ยวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 5.กระทรวงสาธารณสุข โดยคะแนนสูงสุดคือกลุ่มที่ 4 ตามด้วย นพ.ทวีศิลป์ และลำดับ 1, 2 และ 5

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.Travel Bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, mcot, nationweekend)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.จะหารือเรื่อง Travel Bubble พื้นฐานคือต้องไม่เป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรง มีการจัดการกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ และอาจจะจำกัดประเภทของผู้เดินทาง ก่อนให้ศบค.ลงมติต่อไป และหากมีผู้ป่วยต้องนำตัวมารักษาได้ ไม่ออกไปกระจายเชื้อให้ประชาชน ได้คุยกับทูตสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ทูตจีนและเกาหลีก็จะมาพบ ต้องดูประเทศที่ประชาชนมีความสบายใจและต้องนึกถึงเศรษฐกิจด้วย

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า มาตรการ travel bubble กังวลว่า 1 คนมา อาจจะทำให้ 1,000 คนติดเชื้อ ซึ่งจะมีการหารือในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก วันที่ 17 มิ.ย.นี้ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ต่อไป

-นายกฯ กล่าวว่า กำลังพิจารณาโดยให้แนวทาง travel bubble ที่มีกรอบว่าพื้นที่ใดสามารถท่องเที่ยวได้ ตอนนี้อย่างไรก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ รวมถึงการเข้า-ออกตามด่านชายแดนยังมีความเข้มงวดเหมือนเดิม

#### 2.มาตรการผ่อนปรนระยะ 4

**สื่อที่นำเสนอ :** mcot

-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งสวนน้ำและสนามเด็กเล่นกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมีมาตรการคัดกรองดูแลเข้มข้น ตั้งแต่วัดอุณหภูมิเด็กและผู้ปกครอง ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ จัดเจลแอลกอฮอล์วางไว้ตามจุดต่างๆ และขอความร่วมมือให้ล้างตัวด้วยสบู่หรือครีมอาบน้ำก่อนลงสระ ขณะที่สวนน้ำมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน และเช็คค่าคลอรีนวันละ 3 รอบ ส่งตัวอย่างน้ำทุกสระให้สธ.ตรวจคุณภาพเดือนละ 1 ครั้ง มีไลฟ์การ์ดคอยดูแลจัดระยะห่างในการเล่นน้ำและเครื่องเล่นต่างๆ คอยแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดรอบการเล่น 2 ชั่วโมง และพักครึ่งชั่วโมง ก่อนเปิดให้เล่นรอบใหม่

#### 3.ร้านอินเทอร์เน็ตขอเปิดกิจการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง

-ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ขอให้พิจารณาปลดล็อกให้กลับมาเปิดให้บริการได้ ระบุว่าได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

#### 4.การระบาดระลอก 2

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการศึกษาที่ผ่านมา ผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่มีอาการพบได้ 5 - 40 % ซึ่งมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ ผู้ที่ไม่มีอาการพบว่ามีอายุน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ ในการควบคุมการระบาดของโรค จึงมีการสุ่มตรวจเชิงรุกในประชากรที่เป็นกลุ่มก้อน หรือในแหล่งระบาดโรค ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน และแรงงานที่รอกลับสู่ประเทศไทย รวมทั้งชาวประมงที่ไปหาปลาไกลถึงอินเดียและอินโดนีเซีย รวมถึงมีพรมแดนธรรมชาติอีกจำนวนมาก ทุกคนในประเทศจึงต้องช่วยกันปกป้องตัวเองและคนใกล้เคียง และในฤดูฝน ความชื้นและอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้เชื้อโควิด-19 อยู่ได้นานขึ้น การแพร่กระจายจะง่ายกว่าฤดูร้อน ถ้าระบาดรอบ 2 จะควบคุมยากกว่ารอบแรก โอกาสที่จะไปใช้มาตรการแบบครั้งแรกจะยากขึ้น เพราะทุกคนเดือดร้อน นอกจากนี้ รหัสพันธุกรรมโควิดที่เชียงใหม่และลอนดอนในจีนบอกที่มาของโรคได้

#### 5.ญี่ปุ่นยังไม่ผ่อนคลายการเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการห้ามเข้าประเทศให้แก่ักเดินทางจากบางประเทศ รวมถึงประเทศไทย ว่า ไม่เป็นความจริง รัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางในการผ่อนคลายมาตรการห้ามเข้าประเทศโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุม

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, mcot, xinhua, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ)

-กานา นายกวางู อักเยมาน มานู รัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

### ประเด็นข่าว

- ฝรั่งเศส** ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ประกาศชัยชนะครั้งแรกเหนือโควิด19 เร่งนำพาประชาชนและเศรษฐกิจฝรั่งเศสกลับสู่ภาวะปกติ
- สเปน** จะเปิดชายแดนต้อนรับประชาชนจากประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ในวันที่ 21 มิ.ย. ยกเว้นโปรตุเกส
- อียิปต์** จะกลับมาเปิดดำเนินการท่าอากาศยานทุกแห่งวันที่ 1 ก.ค.นี้ มีการจำกัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน 3 จังหวัดชายฝั่งของอียิปต์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งภายในเครื่องบิน ท่าอากาศยาน และโรงแรมต่างๆ
- อิหร่าน** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 107 ราย เกิน 100 รายครั้งแรกในรอบ 2 เดือน รวมผู้เสียชีวิต 8,837 ราย
- ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ หลังผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. ขณะที่ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้านรัฐวิกตอเรีย สั่งปิดโรงเรียนประถม 2 แห่ง ในเมืองเมลเบิร์น หลังพบนักเรียนติดเชื้อ
- จีน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 รายทั่วประเทศ และในปักกิ่งพบอีก 36 รายที่เกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้ทางตอนใต้ของเมือง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการติดเชื้อระลอก 2 นอกจากนี้ มณฑลเหอเป่ย์ พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย และผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 1 ราย
- เกาหลีใต้** มีผู้ติดเชื้อใหม่ 37 ราย โดย 24 รายเป็นการติดเชื้อในท้องถิ่น และอีก 13 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางเข้ามา ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 12,121 ราย
- สิงคโปร์** เตรียมคลายล็อกดาวน์วันที่ 19 มิ.ย.นี้ ให้ประชาชนรวมตัวเพื่อพบปะทางสังคมได้ไม่เกิน 5 คน พร้อมอนุญาตให้เปิดร้านอาหาร-ร้านค้า แต่ยังไม่ให้ทุกคนเว้นระยะห่าง
- อินโดนีเซีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,017 ราย ในรอบ 24 ชม. และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย ถือเป็นสถิติผู้เสียชีวิตสูงที่สุด
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 8,028,252 ราย เสียชีวิต 436,276 ราย รักษาหาย 4,053,157 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 2,142,224 ราย เสียชีวิต 117,527 ราย บราซิล ติดเชื้อ 850,796 ราย เสียชีวิต 42,791 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 528,964 ราย เสียชีวิต 6,948 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 322,612 ราย เสียชีวิต 9,204 ราย และอังกฤษ ติดเชื้อ 294,375 ราย เสียชีวิต 4,148,120 ราย

#### บทความ

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมอนามัย ร่วมกับ พม. สร้างชุมชนปลอดภัยสู่ภัยโควิด 19 ใน 47 ชุมชน เป็นโมเดลการป้องกันควบคุมโรค เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด ซึ่งได้แนวคิดจากการถอดบทเรียนของเมืองธราวีประเทศอินเดีย ที่เป็นจุดแพร่เชื้อแหล่งใหญ่ในนครมุมไบ มีประชากรหนาแน่นมากกว่า 1.5 ล้านคน ในพื้นที่ 3,800 ไร่ โดยกรมอนามัยจะดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้ลงไปที่ชุมชนเมือง 47 ชุมชนในกทม. เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ก่อนขยายผลอย่างเต็มรูปแบบไปยังชุมชนเมืองทั่วประเทศ

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-กลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ในหัวข้อ "เปิดโรงเรียนให้ปลอดภัย พ่อแม่สบายใจ ไร้อีโคโนมิค" เพื่อให้รับรู้แนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐและโรงเรียน โดย นายอำนาจ วิทยานุกูล เลขานุการ สพฐ. กล่าวว่า มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประมาณ 30,000 โรงเรียน นักเรียนกว่า 6 ล้านคน และครูอีก 5 แสนคน ได้ร่วมทำงานกับ สธ. เพื่อนำหลักเกณฑ์ทางสาธารณสุขมาปรับใช้ดำเนินการในโรงเรียน อาทิ การจัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง มีการคัดกรองด้านหน้าโรงเรียน การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ การนั่งเว้นระยะห่าง ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี และก่อนถึงวันเปิดภาคเรียน สถานศึกษาและนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม

##### ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

##### สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก

-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ โปสต์เฟซบุ๊กว่า ข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ 3 ประเด็น ที่นำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาล คือ 1.เปลี่ยนผู้รักษาการแทนผอ.รพ.ขอนแก่น โดยใช้หลักนิยมเดิมของสธ. ข้อดีคือ ทำให้ขวัญกำลังใจของชาวรพ.ขอนแก่นกลับคืนมา สาธารณชนชื่นชม จากนั้นวางระบบรักษาการให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยอภ.สธ. 2.สั่งการให้นพ.ชาญชัยกลับรพ.ขอนแก่น เมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่มีพฤติกรรมชัมชูปยาน โดยไม่ต้องรอให้สอบเสร็จ ข้อดีคือเป็นการคืนความยุติธรรม ผู้ออกคำสั่งไม่โดนฟ้อง ม.157 และควรรื้อระบบการดำเนินการทางวินัย โดยอภ.สธ. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้อยู่ในระบบ 3.คกก.สอบ 186 รพ.ทั่วประเทศ ควรสอบหาความจริงของระบบ ไม่ใช่หาคนผิด โดยเริ่มต้นจากที่มาของหนังสือเวียน 2 มี.ค. 2561 จากนั้นลงพื้นที่หน้างานจริง ศึกษากระบวนการ 5 % จากอดีตถึงปัจจุบัน

##### สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน

-กล่าวว่า ประเด็นการย้ายนพ.ชาญชัย โดยให้นพ.เกรียงศักดิ์ ไปรักษาการแทน เรื่องบานปลายไปทุกรพ.ในสธ. เกี่ยวกับเงิน 5% จากบริษัทฯ จนทำให้ผู้บริหารต้องออกมาแก้ปัญหา ก่อนจะลุกลามใหญ่โต ล่าสุด นพ.เกรียงศักดิ์ได้แถลงข่าวขอถอนตัวจากรก.ผอ.รพ.ขอนแก่น ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้การดำเนินงานของสธ. และรพ.ขอนแก่นคลี่คลาย สรุปว่าความพยายามของนพ.สุชมกับนพ.เกรียงศักดิ์รอบสองไม่สำเร็จ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า รว.สธ.และปลัดสธ.จะพิจารณาเรื่องนพ.เกรียงศักดิ์อย่างไร ส่วนนพ.ชาญชัยยังต้องอยู่สธ.จนกว่าจะมีผลสรุปการสอบวินัย และกรณีเงินทอน 5 % จากบริษัทฯ ที่ส่งสอบข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรต่อไป

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์

-นพ. ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีรพ.รับเงินบริจาคจากบริษัทฯ เปิดเผยหลังการประชุมนัดแรก ว่า เป็นการวางกรอบแนวทางในการสอบให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วที่สุดตามที่รพ.สธ.สั่งการ โดยจะประชุมทุกวันจันทร์ ในส่วนของรพ.สังกัด สธ. จะมีหนังสือสอบถามเรื่องการปฏิบัติในการรับเงินบริจาค และรวบรวมเพื่อพิจารณาว่ามีขั้นตอนการบริจาคถูกต้องตามระเบียบเรื่องเงินบริจาคและระเบียบเงิน

## ประเด็นข่าว

นอกงบประมาณหรือไม่ เบื้องต้นได้ดูคลิปการแถลงข้อมูล รพ. 186 แห่งของนักวิชาการอิสระแล้ว ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ แถลงข่าว ขอถอนตัวจากตำแหน่งรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินงานของ สธ.และรพ.ขอนแก่นคลี่คลายและเดินหน้าโดยเร็ว พร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ตามเดิม หรือในตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ต่อมา รมว.สธ. ได้เชิญ รมช.สธ. และ ปลัด สธ. เข้าหารือ ก่อนเปิดเผยว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดี ทุกคนถอยคนละก้าว ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเดินไป ส่วนกรณี 186 รพ. นั้น รอให้เป็นหน้าที่ของ กกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้าน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จำเป็นต้องออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับรพ.เกี่ยวกับการรับเงิน 5% ของบริษัทฯ และการหารือกับประธานรพศ./รพท. และ ผอ.รพช. มั่นใจว่า 90% ปฏิบัติถูกต้อง พร้อมให้ตรวจสอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว

-นำเสนอประวัติ นพ. ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานสอบ 186 รพ. รับเงิน 5% จากบริษัทฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจชมรมแพทย์ชนบท

-โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติคำสั่งย้ายของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ และกล่าวถึงการถอนตัวจากรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น ว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของคนเป็นข้าราชการพลเรือนที่ยึดถือกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวดที่ 6 วินัยและการรักษา วินัย

### รางวัล HERO AWARD

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (77 ข่าวเด่น, New18, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานมอบรางวัล Health Emergency Response Outstanding AWARD หรือ HERO AWARD ครั้งที่ 2 จัดโดย สพฉ. ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่ผู้มีจิตอาสา เสียสละ และมีความกล้าหาญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และจะมีการมอบรางวัลทุก 3 เดือนโดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้แก่ ร.ต.อ.อภิเชษฐ์ ศิริเพชร และส.ต.ต.ภัทรพล หลิวปลอด ตำรวจ สภ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งทำ CPR ช่วยชีวิตชาวสวนที่ขึ้นต้นไม้แล้วถูกไฟฟ้าช็อต, น.ส.อัญมณี คณะศิริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เลย ระหว่างเดินทางกลับบ้านพบผู้ป่วยสติเหตุหัวใจหยุดเต้น ได้ทำ CPR จนผู้ป่วยรอดชีวิต, นายยุรพันธ์ ภูโถง และนายศุภกิตติ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งพบผู้หมดสติ หัวใจหยุดเต้น บริเวณหอพักหลังรพ.รามจักรีนฤพดินทร์ ได้ทำ CPR และใช้เครื่อง AED ที่ติดตั้งภายในหอพักช่วยผู้ป่วยรอดชีวิต นอกจากนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ เลือ "HERO" แก่ นายบิณฑ์ และนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คู่แฝดจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในฐานะแบบอย่างของการเป็นจิตอาสาที่มีความเสียสละ กล้าหาญ

### ปรับอัตราค่าบริการบัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, MCOT, ผจก.ออนไลน์)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุม บอร์ด สปสช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พญ.ประสพศรี อังถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอการปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข กรณีค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป (IP) ปี 2563

พญ.ประสพศรี กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563 มีผลตั้งแต่การประมวลผลการจ่ายชดเชยค่าบริการระหว่าง มิ.ย.-ก.ย. 2563 เบื้องต้นจะปรับเพิ่มเป็น 8,750 บาท/AdjRW นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้เร่งรัดการให้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

### โครงการก้าวหัวใจขึ้น 2

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thailandplus, สยามกีฬา

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "ก้าวหัวใจ ด้านภัยโควิด-19" ซีซั่น 2 ทิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี โดยมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย รวมทั้งนักปั่นทีมชาติไทย เข้าร่วม ที่อาคารสวนกีฬา สธ. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือบอดี้เวทเทรนนิ่ง ให้ผู้ร่วมโครงการสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกกับของรางวัล โดยยกระดับเป้าหมายจากบุคลากรสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ มีเป้าหมาย 5 แสนคน เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์ลึกลับในสนามข่าว

-กล่าวถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ว่า เป็นรัฐมนตรีที่ขึ้นชอภักีพามากคนหนึ่งในกรม. เมื่อมาเป็นรมช.สธ.ก็เดินหน้าส่งเสริมคนไทยออกกำลังกายตามความถนัดของแต่ละคน โดยจะเป็นฟรีเซ็นเตอร์เองแทบทุกโครงการ ล่าสุดเชิญชวนคนไทยออกกำลังกายกับ "โครงการก้าวหัวใจด้านภัยโควิด-19 season 2"

### สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, MCOT, แนวหน้า

-น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร เครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง พร้อมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวหอม ข้าวโพด ลำไย ยืนฟ้อง รมว.อุตสาหกรรม นายกฯ ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ต่อศาลปกครอง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและพิพากษาเพิกถอนประกาศ ก.อุตสาหกรรม และประกาศ ก.เกษตรฯ ที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เนื่องจากการประกาศให้ 2 สารเคมีดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นการสร้างข้อมูลเท็จของ 8 หน่วยงาน ก.สาธารณสุขและเอ็นจีโอ ว่าพบสารตกค้างในผลผลิตทาง

## ประเด็นข่าว

การเกษตร แต่ดูข้อมูลของเอ็นจีโอไม่พบว่ามีการตกค้างของพาราควอตและไกลโฟเซต ส่วนคลอรีไพริฟอส ตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน และการใช้พาราควอตผิดวัตถุประสงค์ที่ ก.สาธารณสุขชอบกว่ามีผู้ป่วย 14,000 ราย/ปี พบว่ามีผู้เสียชีวิต 600 ราย และข้อมูลศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพียง 1,000 ราย โดย 900 กว่ารายเป็นการกินสารพิษเพื่อฆ่าตัวตาย

### โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-หญิงอายุ 27 ปี อยู่ จ.หนึ่งทางภาคใต้ โดนมหายเรียกให้มารายงานตัวที่สงข.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากโพสต์ภาพขวดเบียร์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว และมีบุคคลแคภาพไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีรางวัลนำจับ เพจประชาชนเบียร์จึงโพสต์ในเพจนายอาสาเพื่อระดมทุนช่วยหาค่านาย เนื่องจากเห็นว่าไม่ยุติธรรมกับประชาชนทั่วไป

### การเลือกซื้อและใช้แอลกอฮอล์เจล

สื่อที่นำเสนอ : thailandplus

-สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทั้งรูปแบบเจลและสเปรย์จัดเป็นเครื่องสำอาง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ 70 % (v/v) ขึ้นไป บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท มีฉลากระบุชื่อ ส่วนผสม วิธีใช้ วันเดือนปีที่ผลิต เลขจดแจ้งกับ อย. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ดีควรผลิตจากแอลกอฮอล์เกรดทำยา มีเนื้อเจลใส ไม่จับตัวเป็นก้อนหรือแยกชั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อ ควรลูบแอลกอฮอล์ให้ทั่วฝ่ามืออย่างน้อย 20-60 วินาที และปล่อยให้แห้ง ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทาได้ท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชม. สังเกตความผิดปกติ ผื่นแดง ปวดแสบ บวม หากมีอาการแพ้ คั้น ให้อยู่ใช้ ซึ่งอาการแพ้มักจะเกิดเฉพาะที่และไม่รุนแรง เช่น ผื่นแดง แดง มีขุย หรือมีผื่นแดงคัน อาจเกิดจากแอลกอฮอล์โดยตรงหรือส่วนผสมอื่นๆ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำอาจทำให้ผิวแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นหรือครีมบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังใช้แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเด็ดขาด

### การทำम्मโมแกรมเต้านม

สื่อที่นำเสนอ : thailandplus

-สถาบันมะเร็ง เผยแพร่อินโฟกราฟฟิก ระบุ การทำम्मโมแกรมเสียงมะเร็งเต้านมไม่เป็นความจริง เนื่องจากปริมาณรังสีที่ได้รับแต่ละครั้งน้อยมาก โดยการทำम्मโมแกรมช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะต้น ซึ่งมีผลต่ออัตราการหายขาดและรอดชีวิต ปัจจุบันเป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองที่เป็นมาตรฐานสากล

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

